



ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เรื่อง การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย พิจารณาคัดเลือกข้าราชการในสังกัดซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศแล้วเสนอรายชื่อให้
คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการผู้ซึ่งมีความเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเสนอปลัดกระทรวง
มหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือก และเสนอรายชื่อข้าราชการ
ให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัด
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความ
ในมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร
๐๗๐๘.๑/ว ๒๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖
ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่ง
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัดกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย และกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพินัย อนันตพงศ์)

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญชั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวน ๒ ราย

(แนบท้ายประกาศคณะกรรมการฯ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐)

เลข ประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัด
ผู้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอชื่อ		
๒๐๐๑	นาย ชัชวาลย์ เบญจสิริวงศ์	ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๘ ภูเก็ต
๒๐๐๒	ร.ต.อ. ตนุพล พันธุ์สวัสดิ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
		ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ

พงคร์

กำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์)
ในการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย

วันที่	กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๐	เลขที่สอบ : ทุกราาย รายงานตัว : เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. เริ่มสัมภาษณ์ : เวลา ๐๘.๔๕ น.

- หมายเหตุ :
- ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องมารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด
 - ลงทะเบียนรายงานตัว ด้านหน้าห้องประชุม ๓ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ
(เมื่อลงทะเบียนแล้วผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องอยู่ในบริเวณที่เจ้าหน้าที่กำหนดเท่านั้น)
 - การแต่งกาย : ชุดสุภาพ
 - กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๒๒๓ ๙๓๕๓ มท. ๕๐๓๘๔